



ขั้นตอนการดำเนินงาน เรื่อง การขอสอบปลายภาค กรณีพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้จัดให้มีระบบการขอสอบปลายภาคกรณีพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบในวันและเวลาที่กำหนดได้มีโอกาสสอบใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



ขั้นตอนที่ 1 เปิดระบบรับยื่นขอสอบปลายภาคกรณีพิเศษ ผ่านระบบ Online

ในขั้นตอนแรก มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเตรียมเปิดระบบการยื่นขอสอบปลายภาคกรณีพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคในวันและเวลาที่กำหนด โดยกำหนดระยะเวลาการยื่นคำร้องภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันแรกที่เริ่มสอบปลายภาค เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบและยื่นคำร้องได้อย่างสะดวกและทั่วถึง

ขั้นตอนที่ 2 รับคำร้อง/หลักฐานเพิ่มเติมขอสอบ ปลายภาคกรณีพิเศษ

รับคำร้อง

ในขั้นตอนนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับคำร้องขอ
สอบปลายภาคกรณีพิเศษจากนักศึกษา

1

2

ตรวจสอบเอกสาร

หลังจากรับคำร้องแล้ว จะมีการตรวจสอบชื่อ - สกุล
รหัสนักศึกษา และเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่
นักศึกษานำมายื่นเพื่อประกอบการพิจารณา

ขั้นตอนที่ 3 ปิดระบบการยื่นขอสอบปลายภาค กรณีพิเศษ คัดแยกและสรุปนำเข้าที่ประชุม

1

ปิดรับคำร้อง

เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการปิดรับคำร้องขอสอบปลายภาคกรณีพิเศษผ่านระบบออนไลน์

2

คัดแยกเอกสาร

หลังจากปิดรับคำร้องแล้ว จะมีการคัดแยกเอกสารคำร้องตามสถานะนักศึกษา และเหตุผลที่ขาดสอบ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

3

สรุปนำเข้าที่ประชุม

เอกสารคำร้องที่ผ่านการคัดแยกแล้วจะถูกรวบรวมและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด



ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาเอกสารหลักฐานคำร้องขอ สอบปลายภาคกรณีพิเศษโดยคณะกรรมการ วิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์

1 การพิจารณา

คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปจะพิจารณาเอกสารคำร้องขอสอบปลายภาคกรณีพิเศษทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

2 การตัดสินใจ

หลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้น คณะกรรมการจะตัดสินใจว่าคำร้องของนักศึกษาแต่ละรายจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ตามเกณฑ์ที่กำหนด

3 การแจ้งผล

ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบปลายภาคกรณีพิเศษจะถูกประกาศให้นักศึกษาทราบต่อไป

ขั้นตอนที่ 5 ประกาศผลการพิจารณาคำร้องขอสอบ ปลายภาคกรณีพิเศษ

การประกาศผล

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำเอกสารประกาศผลรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคกรณีพิเศษที่ได้รับการอนุมัติและไม่อนุมัติ เพื่อให้นักศึกษาทราบผลการพิจารณา

การประสานสอบ

หลังจากประกาศผลแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการประสานวัน เวลา และสถานที่ในการสอบปลายภาคกรณีพิเศษ โดยประสานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปิดระบบสอบ

การประชาสัมพันธ์

ผลการขอสอบปลายภาคกรณีพิเศษจะถูกประกาศผ่านช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และ Line Openchat เพื่อให้นักศึกษาทราบอย่างทั่วถึง



ช่องทางให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

งานวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 4 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์
และวันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุด
ภาคการศึกษา

ช่องทางติดต่อ

โทร. 02-544-8061, Email: genedpnru@pnru.ac.th, Line Opencaht: @GEPNRU,
Facebook Fan Page: วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร GE PNRU

ค่าธรรมเนียม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2548 (อ้างอิง หน้า 11)

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (อ้างอิง หน้า 20-21)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.พบ. ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.พบ. ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (ภาคฤดูร้อน)

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.พบ. ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กำหนดส่งผลกาเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กำหนดส่งผลกาเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน "I" ประจำปีการศึกษาที่ 2/2565

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน "I" ประจำปีการศึกษาที่ 3/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน "I" ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566

สรุป

1

เปิดระบบรับยื่นขอสอบ

มหาวิทยาลัยเปิดระบบรับยื่นขอสอบปลายภาคกรณีพิเศษผ่านระบบออนไลน์ภายใน 2 สัปดาห์หลังสอบปลายภาค

2

รับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสาร

มหาวิทยาลัยรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารหลักฐานของนักศึกษาที่ยื่นขอสอบ

3

พิจารณาคำร้อง

คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณาคำร้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

4

ประกาศผล

มหาวิทยาลัยประกาศผลการพิจารณาคำร้องและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ